

'ม.เชียงใหม่' เดินหน้าแผน 4 ปี

เน้นนวัตกรรมอาหาร-สุขภาพ-ดูแลผู้สูงวัย

ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า มหาวิทยาลัยวางแผนดำเนินการระยะ 4 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ต้นทาง ม.เชียงใหม่พยายามจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบ เป็นศูนย์กลางด้านอาหารปลอดภัย เริ่มจากการดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบตั้งแต่วัตถุดิบ การปลูกพืชผลทางการเกษตรที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร ร้านค้าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร ที่ต้องมีการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยในการบริโภคของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีการนำโมเดลชุมชนต้นแบบนี้ผลักดันออกสู่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันผลักดันโมเดลชุมชนต้นแบบมาใช้กับถนนนิมมานเหมินท์ เพื่อยกระดับชุมชนโดยนำโมเดลต้นแบบนี้มาใช้ประโยชน์

ส่วนที่ 2 กลางน้ำ ขกระดับสถานประกอบการ โอท็อป เอสเอ็มอี ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหารรวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม และหัตถกรรมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผลักดันส่งเสริมยกระดับสินค้า โอท็อป เอสเอ็มอี มากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นกำลัง

สำคัญที่จะช่วยยกระดับสังคมและเศรษฐกิจของภาคเหนือโดยรวม

ส่วนที่ 3 ปลายทาง ขกระดับในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืออุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ โดยยุทธศาสตร์ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ทางภาคเหนือที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่องคือ เรื่องที่ 1 ขกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ส่วนที่ 2 ขกระดับเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร และส่วนที่ 3 การยกระดับภาพรวมของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมุ่งเป็นชุมชนต้นแบบ เนื่องจากเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 1

“ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม โดยการสร้างเมืองอุตสาหกรรมอาหารในส่วนขยายที่ออกมาจากกรุงเทพฯ ด้านการบริการทางการแพทย์ มุ่งการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยให้ความสำคัญการยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยรวมในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จะมีการผลักดันให้เกิดการสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งม.เชียงใหม่จะดำเนินการ 3 ส่วนคือศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมการจำลองการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ”